

ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân và Nghị quyết số 40 của Bộ chính trị về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo xây dựng củng cố thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ở từng địa phương, đơn vị.

2. Tiếp tục thực hiện có tốt Nghị quyết 08 của Bộ chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc tiến hành sơ kết để tiếp tục thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp giữa Công an- Quân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khoá XVII nhiệm kỳ (2005 – 2010) về nhiệm vụ công tác an ninh trật tự. Tổ chức diễn tập phương án phòng chống gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố với quy mô thích hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của lực lượng Công an, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác an ninh trật tự giải quyết ổn định kịp thời tình hình ngay từ cơ sở, không để các thế lực thù địch lợi dụng can thiệp vào nội bộ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Có kế hoạch cụ thể bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần X, hội nghị APEC lần thứ 14 tổ chức tại Hà Nội và các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an tập trung vào công tác nắm tình hình tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Chủ động phát hiện và kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở các mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện phức tạp trong nhân dân không để nảy sinh phức tạp, nhất là tại các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng và mở rộng các tuyến giao thông... phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm giai đoạn 2006 – 2010.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thức đầy đủ và tự giác tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, kịp thời biểu dương khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm.

- Tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, tập trung mở các đợt tấn công với quy mô thích hợp, đấu tranh với các loại tội phạm ma tuý, trộm cắp tài sản và tệ nạn xã hội, cắt phá dây điện, côn đồ hung hãn hoạt động manh động, chống người thi hành công vụ.

- Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa ngành Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức thực hiện đề án nâng cao năng lực trình độ và phương tiện cho cơ quan điều tra của Công an nhân dân.

5. Nâng cao hiệu lực các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

- Đổi mới công tác quản lý hoạt động xuất nhập cảnh đảm bảo nắm chắc tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời xử lý nghiêm những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định mới về đăng ký quản lý hộ